

CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM GIÚP ELLEN SẴN SÀNG LÀM VIỆC

Nhiều thanh niên gặp khó khăn trong việc xác định nguyện vọng nghề nghiệp và mục tiêu giáo dục của mình, nhưng Ellen Brant đã tìm được sự hướng dẫn và hỗ trợ trong một chương trình thí điểm mới qua chương trình Điều phối Khu vực Địa phương (LAC) của SSI.

Ellen, một phụ nữ 25 tuổi bị thiếu năng trí tuệ nhẹ ảnh hưởng đến việc học tập, đã được sự hỗ trợ dưới chương trình LAC của SSI. Chương trình này giúp người tham gia NDIS điều hướng NDIS một cách tự tin, cùng với các điều phối viên làm việc với người tham gia để tạo, thực hiện và xem xét lại các kế hoạch NDIS của họ.

Qua Điều phối viên Khu vực Địa phương của cô là Sean Chivers, Ellen đã được giới thiệu về chương trình việc làm thí điểm mới qua LAC của SSI. Chương trình này nhằm mục đích trao quyền cho người khuyết tật thông qua đào tạo để giúp họ sẵn sàng làm việc và thiết lập mục tiêu, bằng cách cung cấp dịch vụ thăm hỏi thường xuyên và hỗ trợ liên tục để giúp họ đạt được mục tiêu việc làm.

Điểm khởi đầu của hai người này là xác định những điểm mạnh chính của Ellen. Vì trước đây Ellen đã học qua ngành mầm non, chế độ ăn uống và dinh dưỡng cũng như nghệ thuật sáng tạo, cô đã làm việc chặt chẽ với Sean để khám phá các cơ hội làm việc phù hợp tính đến niềm đam mê và kỹ năng của cô.

Dựa trên bản chất quan tâm và yêu thương thú vật, Ellen và Sean đã xác định ba lĩnh vực quan tâm – làm việc với người già, làm việc tại phòng bác sĩ thú y và dắt chó đi dạo. Với những điểm mạnh và sở thích của Ellen được đặt lên hàng đầu, Sean đã giúp Ellen xem xét tính thực tiễn của công việc để thu hẹp lại những lựa chọn việc làm phù hợp nhất.

“Chúng tôi đã phải thảo luận những vấn đề khác nhau như, ‘Cô sẽ làm ở khu vực địa phương hay cô sẵn sàng chịu đi xa?’ Sean nói “Lúc đó cô cũng đang học đại học nên chúng tôi cũng phải tính đến yếu tố đó trong kế hoạch,”

“Hiện giờ Ellen không biết lái xe nên chúng tôi đã tìm những nơi gần trạm xe lửa.”

Cùng nhau, Ellen và Sean đã giải quyết từng bước của quá trình tìm kiếm việc làm của Ellen. Sean đã giúp Ellen hoàn thiện sơ yếu lý lịch của mình và chỉ cho cô cách viết những lá thư xin việc khi tìm việc và các cơ hội làm người tình nguyện. Sau đó, Ellen tìm kiếm các quảng cáo tuyển dụng và thực tập phỏng vấn xin việc.

Sự hỗ trợ của Sean đã được chứng minh là rất quan trọng trong hành trình tìm việc làm của Ellen.

“Sean thật tuyệt. Sự giúp đỡ từ Sean thật là tốt. Ellen nói, “Tôi không nghĩ mình có thể làm được gì nếu không có Sean”.

Cô nói “Mỗi tuần, Sean sẽ hỏi thăm xem tôi có tìm được việc làm nào không và trao đổi với tôi về vấn đề đó”.

Chẳng bao lâu sau, họ xác định có cơ hội tại một viện dưỡng lão và Ellen đã tự tin và chuẩn bị nộp đơn xin việc. Tiếp theo đó Ellen đã có một cuộc phỏng vấn không chính thức và cô được mời làm việc tự nguyện một ngày một tuần.

Chỉ ba tuần sau thôi Ellen đã học hỏi và phát triển.

Là một phần của chương trình thí điểm việc làm, Sean thường xuyên liên lạc với Ellen để thảo luận về những gì hiệu quả và không hiệu quả, đồng thời xác định bất kỳ thay đổi nào có thể thực hiện để giúp cô đạt được mục tiêu công việc - điều mà Ellen đánh giá cao và trân trọng.

Sean cho biết “Ellen cũng đã có thể phát triển kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian của mình nhiều hơn trong suốt chương trình thí điểm việc làm,”

Đối với Ellen, vai trò của cô tại viện dưỡng lão chỉ là điểm khởi đầu cho điều mà cô tin tưởng sẽ là một hành trình bổ ích hướng tới việc làm có ý nghĩa. Cô quyết tâm sử dụng những kỹ năng mới của mình để đương đầu với những thử thách mới, dù cô sẽ làm trong ngành chăm sóc người cao niên hay không, và mong muốn được tiếp tục làm việc với Sean.

Ellen nói: “Quá trình này diễn ra tốt đẹp và như tôi đã nói, tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu không có Sean”.

Chương trình việc làm thí điểm LAC đã hoàn thành thành công trong sáu tháng thực hiện và những kết quả cũng như bài học quý giá từ sáng kiến này sẽ hướng dẫn và nâng cao sự hỗ trợ trong tương lai dành cho người khuyết tật để đạt được mục tiêu việc làm thông qua kế hoạch NDIS của họ.

SSI hợp tác với Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc (NDIA) để cung cấp Dịch vụ Điều phối ở Khu vực Địa phương tại NSW. Với tư cách là nhà cung cấp LAC, SSI hỗ trợ những người từ 7 - 64 tuổi tiếp cận Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc (NDIS) và các dịch vụ chính thống khác trong cộng đồng. Để biết thêm thông tin và tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận hỗ trợ NDIS hay không, hãy truy cập [mục Điều phối Khu vực Địa phương](#) trên trang mạng của chúng tôi.